

คำกล่าวเปิดกิจกรรมอบรม

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง จริยธรรม คุณธรรม วินัย จรรยาบรรณครู

วัน ศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565

ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ผู้บริหาร ครู วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

กระผมมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง จริยธรรม คุณธรรม วินัย จรรยาบรรณครู ในครั้งนี้ จากคำกล่าวรายงาน จะเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ขอให้ทุกคนตั้งใจอบรม เพื่อให้บังเกิดผล กับตนเองอย่างแท้จริง และขอขอบคุณวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ที่ได้จัดโครงการอันเป็นประโยชน์ยิ่งในครั้งนี ขอให้การจัดโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง จริยธรรม คุณธรรม วินัย จรรยาบรรณครู ณ บัดนี้

คำกล่าวรายงาน

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง จริยธรรม คุณธรรม วินัย จรรยาบรรณครู วันที่ 28 ตุลาคม 2565
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

เรียน ท่าน สันติรัฐ ไชโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
กระผม นายพรศักดิ์ อุ๋นใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ในนามตัวแทนของ
ผู้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง จริยธรรม คุณธรรม วินัย จรรยาบรรณครู รู้สึกเป็นเกียรติ
และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม ในครั้งนี้

ตามที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการประพฤติ
ชอบ ให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อตรง เทียงธรรม เป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ สถานศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการครูและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่องาน
ในหน้าที่
2. เพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้น แก่ข้าราชการครู
3. เพื่อให้ข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าใจต่อการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มา ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในอยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี และ ถูกต้องต่อสังคม

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
เรื่อง จริยธรรม คุณธรรม วินัย จรรยาบรรณครู เรียนเชิญครับ

กำหนดการกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “อบรมจริยธรรม คุณธรรม วินัย จรรยาบรรณครู”
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

- เวลา 09.00-10.30 น. ความรู้เบื้องต้นความหมายคำว่า จริยธรรม คุณธรรม วินัย จรรยาบรรณครู
คาถาป้องกันการถูกสอบสวนวินัยบุคคลที่สังคมคาดเป็นข้าราชการที่ดี จากผลการวิจัย
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556
วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมวดว่าด้วยวินัย และการรักษา
วินัยเริ่ม มาตรา 82-95 แห่ง พรบ.ชรบค พ.ศ. 2547
- เวลา 10.45-12.00 น. ความผิดที่ข้าราชการครูกระทำ เช่น ละทิ้ง,ทอดทิ้ง,ไม่อยู่เวรยาม,ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ มติ ค.ร.ม. นโยบายของรัฐ และธรรมเนียม
ปฏิบัติของทางราชการ
- เวลา 13.00-14.30 น. ความผิดที่ทำ(ต่อ)การลงโทษนักเรียน ใช้วาจาไม่สุภาพเหมาะสมกับศิษย์เพื่อนร่วมงาน
และบุคคลอื่นๆ การพนัน หวยแฮร์ ยาเสพติด ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ เสพสุรา
การเงิน
- เวลา 14.45-16.30 น. ผู้สาว ครูกับศิษย์ ครูกับครู ครูกับบุคคลภายนอก ต้องคดีอาญา และผลเสียของการ
ถูกลงโทษทางวินัย การป้องกันและเสริมสร้างวินัย การอุทธรณ์และการร้องของ
ข้าราชการครู การนำคดีวินัยฟ้องต่อศาลปกครอง ชักถามปัญหาจากผู้อบรม

หมายเหตุ ตารางการบรรยายเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม